

QUẢNG NINH CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

CÁT TƯỜNG

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Quảng Ninh trong 20 năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà ngày càng phát triển...

Quảng Ninh là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời. Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trong 2 thập niên qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TĐĐKXDĐSVH) ở trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã tạo được những dấu ấn đậm nét, có sức lan tỏa sâu rộng. Để phong trào thực sự đi vào thực tiễn, mang tính bền vững, các ban, ngành và chính quyền, đoàn thể các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của phong trào đến với mọi tầng lớp nhân dân và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng cần được làm thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Về thăm các thôn, các bản làng văn hóa ở huyện Quảng Ninh chúng ta có thể nhận thấy được sự đổi thay

tích cực về diện mạo nông thôn cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương. Những con đường bê tông rộng rãi chạy dọc từ đầu thôn đến cuối thôn. Những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang. Người dân có điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng chung... Đó là những minh chứng rõ nét từ kết quả của phong trào TĐĐKXDĐSVH gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để đạt được các chỉ tiêu hàng năm, huyện Quảng Ninh đã luôn quan tâm đến nội dung đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Từ đó, các cấp, các ngành đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình... nhằm góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương và tạo việc làm cho lao động

địa phương. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người ở huyện Quảng Ninh đạt 43,5 triệu đồng. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, người dân còn tích cực tham gia các phong trào, ủng hộ các quỹ phúc lợi như: Quỹ xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, quỹ từ thiện, nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, xóa mái nhà tranh cho hộ nghèo... với số tiền gần 10 tỷ đồng trong 20 năm qua.

Ngoài ra, cuộc vận động “TĐĐKXDĐSVH ở khu dân cư” do UBMTTQVN huyện Quảng Ninh chủ trì tiếp tục phát triển và ngày càng có chất lượng. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình “5 xây, 5 chống”, tổ chức thí điểm để triển khai ra diện rộng; cuộc vận động “Xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có ma tuý, mại dâm” góp phần làm ổn định tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Năm 2015 toàn huyện có 92 khu dân cư tiên tiến, đạt 79,3%; đến năm 2019 có 104 khu dân cư tiên tiến, đạt 85,8%.

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

Đã xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu như: Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông; Khu dân cư thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; Khu dân cư điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; Khu dân cư phòng chống tội phạm ở thôn Văn La (xã Lương Ninh); Khu dân cư phòng chống ma túy ở thôn Chợ Gộ (xã Vĩnh Ninh)...

Được xác định là một trong những nội dung cốt lõi của phong trào TĐĐKXDĐSVH, thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn được các địa phương trên địa bàn huyện tích cực thực hiện. Chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao, tình làng nghĩa xóm ngày thêm gắn bó. Nếu như năm 2002 chỉ có 48% gia đình văn hóa thì đến năm 2020 đã có trên 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Song song với việc xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa cũng có bước phát triển mới cả về số lượng cũng như chất lượng. Kết quả, năm 2002 có 24,5% thôn, bản đạt danh hiệu văn hóa, đến năm 2020 thì con số này đã được nâng cao và đạt trên 85%. Trong đó có trên 150 lượt thôn, bản, tiểu khu được công nhận danh hiệu làng văn hóa 3 năm, 5 năm liên tục. Nhiều thôn, bản, tiểu khu đã giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liền như thôn Hà Thiệp, Tả Phan, Văn La, tổ dân phố Trung Trinh, Hàm Hòa, Bắc Ngũ...



Các địa phương ở huyện Quảng Ninh luôn bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương

Ảnh: C.T

Năm 2002, toàn huyện có 50 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa thì đến cuối năm 2019 có 97 cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa. Bên cạnh đó, phong trào học tập, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng và được nhân rộng trong cộng đồng.

Trong những năm trở lại đây, việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Ninh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, huyện Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhân dân. Thông qua

phong trào TĐĐKXDĐSVH gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều nhà văn hóa thôn đã được xây mới, đặc biệt là nhà văn hóa cho các bản miền núi, bản đặc biệt khó khăn như bản Khe Ngang, Dốc Mây, Rìn Rìn, Khe Dây... Đến nay, toàn huyện đã có 112 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, 12 nhà văn hóa xóm, trong đó có trên 80 nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, có nhiều xã đã xây dựng mới sân vận động như xã Vĩnh Ninh, An Ninh, Hải Ninh, Võ Ninh... Trong 20 năm qua, tổng số tiền đầu tư, đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở trên địa bàn đạt trên 50 tỷ đồng. 14/14 xã đã hoàn thành quy hoạch chung và quy hoạch

(Xem tiếp trang 24)